

Số: 783/BC-UBND

Bình Sơn, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Trong bối cảnh tình hình kinh tế tỉnh Quảng Ngãi có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; huyện Bình Sơn quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tại báo cáo này, UBND huyện đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với các nội dung như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện và thực hiện Chương trình công tác năm 2023

Quy chế làm việc của UBND huyện được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, trách nhiệm, phạm vi, quy trình giải quyết công việc của UBND huyện trên cơ sở tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và bám sát thực tiễn, coi trọng thực tiễn. Tập thể UBND huyện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giải quyết công việc trên cơ sở đúng thẩm quyền, trách nhiệm; không quyết định những việc đã phân cấp, uỷ quyền hoặc thuộc thẩm quyền của các phòng, ban, ngành, địa phương. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực phụ trách; sự chủ động, tích cực trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Trong quá trình

chỉ đạo, điều hành, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh để có hướng giải quyết phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong năm, Lãnh đạo UBND huyện tích cực làm việc với UBND tỉnh, các Sở ngành tỉnh đề tranh thủ hỗ trợ về quy hoạch, nguồn vốn, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn huyện và giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổ chức nhiều buổi làm việc, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại các phiên họp UBND huyện thường kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng đã tập trung thảo luận, kết luận và chỉ đạo các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của huyện; định kỳ thứ 6 hàng tuần tổ chức giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND giao trong tuần trước và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời bàn bạc, cho ý kiến đối với những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội huyện theo chương trình công tác hoặc giải quyết những công việc phát sinh thuộc thẩm quyền UBND huyện.

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2023 được xây dựng từ đầu năm nhằm tạo sự chủ động trong chuẩn bị về nội dung và công tác tổ chức; trong đó, xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp trong việc thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện uỷ; Chương trình công tác từng quý của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Nghị quyết của HĐND huyện; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện: Tổng số nhiệm vụ giao: 118 nhiệm vụ; đã thực hiện hoàn thành 109 nhiệm vụ, đang thực hiện 09 nhiệm vụ.

Trong những tháng cuối năm 2023, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trong bối cảnh khó khăn về mọi mặt; chỉ đạo xuyên suốt và kiểm tra thực tế tại các địa phương về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong năm, UBND huyện, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã ban hành **05** Chỉ thị; **206** Chương trình, kế hoạch; **5.960** Quyết định; **4.243** Công văn chỉ đạo; **400** Thông báo; **702** báo cáo; **245** Tờ trình... để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm, xây dựng nhiều giải pháp chuyên đề thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo hướng đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Một số chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

2.1. Về quán triệt và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của UBND tỉnh, của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện bám sát Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bình Sơn khoá XII - kỳ họp thứ 9 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, UBND huyện xác định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được giao; kịp thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện, hàng tháng, hàng quý đánh giá tình hình thực hiện theo kế hoạch được giao. Trong năm 2023, UBND huyện đã thực hiện 25 nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đã thực hiện hoàn thành 24 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ đang thực hiện còn trong hạn.

Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp HĐND huyện, chú trọng về thời gian, chất lượng, trình tự, thủ tục trước khi trình HĐND huyện thông qua theo quy định; kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; tích cực chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri và trả lời nghiêm túc các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện; các kiến nghị của nhân dân tại các buổi đối thoại của Bí thư Huyện ủy.

Trong quá trình điều hành, UBND huyện luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, đề xuất các Sở, ngành tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo kịp thời các vấn đề quan trọng. Đến nay, đã thực hiện được một số nội dung theo chỉ đạo như sau:

a. Thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị

Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đô thị được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đối với quy hoạch chung của xã, đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán lập quy hoạch 9 xã

(Bình Chánh, Bình Trung, Bình Thuận, Bình Châu, Bình Dương, Bình Hòa, Bình Trị, Bình Minh, Bình Nguyên); đến nay đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng 03 xã (Bình Dương, Bình Thuận, Bình Hải).

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Rà soát đánh giá tiêu chí đô thị, đến nay các tiêu chuẩn của tiêu chí đô thị Bình Sơn đã đạt 55/63 tiêu chuẩn đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV (theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)¹.

UBND huyện chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ phát triển đô thị, xây dựng thị xã Bình Sơn. Theo đó, hiện nay các nhiệm vụ được triển khai thực hiện như sau:

- Đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Châu Ô và vùng phụ cận: đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán; đang tiến hành công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn.

- Quy hoạch chung đô thị Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: UBND huyện đã hoàn thiện và trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và dự toán; tham mưu trình UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng cho chủ trương và tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung đô thị Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

- Đã hoàn thành lập đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị Bình Sơn đến năm 2030.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của Huyện ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành thị xã Bình Sơn và định hướng đến năm 2030; Xây dựng và ban hành Kế hoạch Phát triển đô thị trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Đề án phân loại đô thị Bình Sơn: chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện lập Đề án phân loại đô thị Bình Sơn trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận trong quý IV/2024 (lập và trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận sau khi Quy hoạch chung đô thị Bình Sơn được phê duyệt).

- Đề án thành lập thị xã Bình Sơn: chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND huyện, phối hợp với Sở Nội vụ lập Đề án thành lập thị xã Bình Sơn và

¹ trong đó rất nhiều tiêu chuẩn đạt trên mức tối đa, với tổng số điểm là 78,75 điểm (>75 điểm, tăng 05 tiêu chuẩn so với năm 2021 gồm: đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị bình quân đầu người (đạt tối thiểu); tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (đạt tối thiểu); mật độ đường giao thông đô thị (đạt trung bình); tỷ lệ thuê bao băng thông rộng di động/100 dân (đạt tối đa); mật độ đường cống thoát nước chính (đạt tối thiểu). Ngoài ra, còn 08 tiêu chuẩn còn thiếu, yếu dưới mức tối thiểu đó là: Mật độ dân số toàn đô thị; Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; Tỷ lệ khu ở, ngõ xóm được chiếu sáng; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Nhà tang lễ; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị.

các phường thuộc thị xã, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; dự kiến hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025.

b. Tập trung đầu tư và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sớm đưa huyện Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

**** Kết quả đầu tư và huy động nguồn lực***

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là 382.463 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương: 98.114 triệu đồng; Vốn ngân sách tỉnh: 164.754 triệu đồng; Vốn ngân sách huyện: 96.454 triệu đồng; Vốn ngân sách xã và vốn khác: 23.141 triệu đồng. Tổng dự án khởi công mới trong năm 2023 là 26 dự án.

Tổng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 là 5.990 triệu đồng

Huy động nguồn lực và các nguồn vốn hợp pháp khác tính đến ngày 15/11/2023, doanh số cho vay 157,5 tỷ đồng, với 3.686 lượt khách hàng vay vốn. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền đã vận động Nhân dân trong huyện hiến đất, ngày công để làm đường bê tông nông thôn, thực hiện mô hình “thấp sáng đường quê”.

**** Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới***

Đối với cấp xã: Dự kiến đến hết năm 2023 hoặc đầu năm 2024 có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; năm 2024 có 01 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao; có 08 thôn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đầu năm 2024 tổ chức đánh giá công nhận, nâng tổng số thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu lên 25 thôn; đạt 31,64% kế hoạch của cả giai đoạn.

Đối với cấp huyện: Theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND, ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm có 05 chỉ tiêu:

(1) Có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới (*đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025*): chưa đạt.

(2) Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM nâng cao: có 02/21 xã, đạt 9,52%: chưa đạt.

(3) Có 100% số thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn đô thị văn minh: Thị trấn Châu Ổ đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định. Đánh giá đạt.

(4) Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông

thôn mới đạt từ 80% trở lên): Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện sẽ đánh giá trong năm 2024.

(5) Đạt 09 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Kết quả tự rà soát năm 2023: Có 02/9 tiêu chí đã đạt, chiếm tỷ lệ 22,22%, gồm: Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai và Tiêu chí số 4 về Điện; Có 07/9 tiêu chí chưa đạt, chiếm tỷ lệ: 77,73%, gồm: (1) về Quy hoạch, (2) về Giao thông, (5) về Y tế - Văn hóa – Giáo dục, (6) về Kinh tế, (7) về Môi trường, (8) về Chất lượng môi trường sống, (9) về Hệ thống chính trị - An ninh.

2.2. Về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 được UBND huyện báo cáo, đánh giá cụ thể tại Báo cáo số 782/BC-UBND ngày 05/12/2023. Tại báo cáo này, UBND huyện đánh giá chung về các chỉ tiêu được HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bình Sơn khoá XII - kỳ họp thứ 9 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | KH 2023 | Ước TH năm 2023 | So với chỉ tiêu giao (%) |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất | Tỷ đồng | 22.293,49 | 22.801,39 | Đạt (vượt) |
| - | Ngành Nông, lâm, thủy sản | Tỷ đồng | 2.907,66 | 2.939,44 | Đạt (vượt) |
| - | Ngành Công nghiệp và Xây dựng | Tỷ đồng | 7.983,83 | 8.204,95 | Đạt (vượt) |
| - | Ngành Thương mại - Dịch vụ | Tỷ đồng | 11.402,00 | 11.657,00 | Đạt (vượt) |
| 2 | Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất | % | 7-8 | 10,03 | Đạt (vượt) |
| - | Ngành Nông, lâm, thủy sản | % | 1-2 | 3,09 | |
| - | Ngành Công nghiệp và xây dựng | % | 9-10 | 12,81 | |
| - | Ngành Thương mại - Dịch vụ | % | 7-8 | 9,99 | |
| 3 | Tổng thu ngân sách trên địa bàn | Tỷ đồng | 689,60 | 1.284,679 | Đạt (vượt) |
| 4 | Tổng chi ngân sách trên địa bàn | Tỷ đồng | 820,886 | 1.143,929 | Đạt (vượt) |
| 5 | Sản lượng lương thực cây | Tấn | 72.643 | 72.931 | Đạt (vượt) |

| | | | | | |
|----|--|--------|-----------------|------------------|------------|
| | có hạt | | | | |
| 6 | Sản lượng khai thác hải sản | Tấn | 34.550 | 34.780 | Đạt (vượt) |
| 7 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 35,1 | 35,58 | Đạt (vượt) |
| 8 | Giải quyết việc làm trong năm | Người | 1.600 | 1.909 | Đạt (vượt) |
| 9 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | >48 | 49 | Đạt |
| 10 | Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 giảm còn | % | 3,51 | 2,82 | Đạt (vượt) |
| 11 | Số trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023 | Trường | 2 | 2 | Đạt |
| 12 | Tốc độ tăng dân số tự nhiên | % | 0,79 | 0,79 | Đạt |
| 13 | Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi bị suy dinh dưỡng | % | 6,1 | 6 | Đạt (vượt) |
| 14 | Số xã đạt nông thôn mới | Xã | 1 | 1 | Đạt |
| 15 | Tỷ lệ gia đình văn hóa | % | 94 | 95,7 | Đạt (vượt) |
| 16 | Chỉ tiêu giao quân | % | 100 | 100 | Đạt |
| 17 | Xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh | % | >80 | >80 | Đạt |
| 18 | Phân đầu giảm tiêu chí tai nạn giao thông so với năm 2022 | | giảm 3 tiêu chí | giảm 01 tiêu chí | Không đạt |
| 19 | Tỷ lệ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền | % | >85 | 100 | Đạt (vượt) |
| 20 | Cấp giấy chứng nhận QSDĐ | Giấy | 2.500 | 3.000 | Đạt (vượt) |

Trong 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 06 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 01 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch.

3. Về công tác phối hợp với các cơ quan

Trên cơ sở các Kết luận của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện, UBND huyện đã thể chế hóa thành các quyết định, kế hoạch triển khai trên từng lĩnh vực; chủ động, tích cực đề xuất với UBND tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh để tranh thủ hỗ trợ về cơ chế, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

UBND huyện thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tích cực trong công tác tiếp công dân, vận động giải thích giải quyết các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vấn đề môi trường tại một số dự án liên quan; xây dựng chính quyền, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp chỉ đạo giải quyết các nội dung kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; lắng ý kiến các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội để phát huy vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và tổ chức thành viên trong việc tham gia thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội về hoạt động của UBND huyện hướng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân.

Xác định phát triển Khu kinh tế Dung Quất là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; trong thời gian qua UBND huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, giải quyết những tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, các vấn đề về xã hội, ổn định đời sống nhân dân; nhất là phối hợp trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất.

Trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện, thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp đã phát huy được cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng cùng với các cơ quan, đơn vị khác và nhân dân trong huyện đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Tập thể UBND huyện đã chủ động, quyết liệt, xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số mặt còn chưa có chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

1. Tồn tại hạn chế

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên có những việc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc kiểm tra, đôn đốc có thực hiện nhưng kết quả một số nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa linh hoạt trong việc đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc; việc tham mưu trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa thỏa đáng.

- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; vẫn còn tình trạng gia hạn thời gian hoàn thành, ảnh hưởng đến kết quả chung; công tác phối hợp và thông tin trong giải quyết một số vụ việc chưa chặt chẽ, thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt, tuy nhiên chưa thật sự bền vững; quá trình tổ chức thực hiện còn những hạn chế nhất định, một số kết quả còn chậm so với yêu cầu như: kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; quy hoạch chung các xã; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; kết quả thực hiện chuyển đổi số; kết quả giải quyết hồ sơ, số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện; kết quả khắc phục các kết luận thanh tra; quản lý trật tự đô thị và xây dựng còn nhiều vụ việc kéo dài, chưa xử lý triệt để;...

- Số vụ tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều. Số vụ và số người chết giảm nhưng số người bị thương tăng so với năm 2022.

- Công tác phối hợp xây dựng Khu kinh tế Dung Quất còn nhiều tồn tại, kéo dài, nhất là công tác giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện nhiều dự án. Tình trạng tập trung đông người xảy ra nhiều trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất.

- Triển khai chủ trương phát triển huyện thành thị xã bước đầu còn lúng túng, chậm ban hành Đề án xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành thị xã Bình Sơn.

- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp không đạt, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp; sự suy giảm kinh tế toàn cầu... đã tác động không nhỏ, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển huyện. Mặt khác UBND tỉnh chưa phê duyệt giá đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng dẫn đến hụt thu ngân sách.

- Khối lượng công việc ngày càng nhiều, với yêu cầu chất lượng giải quyết đòi hỏi ngày càng cao nhưng số lượng biên chế tại các cơ quan hạn chế nên việc xử lý còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

- Trên địa bàn huyện phát sinh một khối lượng lớn nhiệm vụ về công tác phối hợp phát triển Khu Kinh tế Dung Quất trong khi số lượng biên chế, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

- Sự gia tăng đột biến về số lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện, nhất là tại địa bàn khu kinh tế Dung Quất; trong khi đó, kết cấu hạ tầng giao thông chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa kịp thời, ý

thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân và các chủ phương tiện chưa cao do vậy số vụ tai nạn giao thông và số người chết được kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, số người bị thương tăng so với năm 2022.

- Việc chấp hành pháp luật của một số người dân chưa tốt, còn tình trạng lấn chiếm đất, vi phạm Luật đất đai, gây khó khăn, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ chế chính sách liên quan chưa đồng bộ, còn chồng chéo, gây khó khăn trong lãnh đạo điều hành, nhất là các cơ chế chính sách liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Có hiện tượng đùn đẩy, né tránh, thiếu phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm của người chủ trì, phụ trách lĩnh vực, công việc cụ thể chưa thể hiện rõ nét. Công tác kiểm soát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ các cấp thẩm quyền giao không tốt.

- Trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; trong thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao vẫn còn một số phòng, ban, địa phương chưa quyết liệt, thiếu đôn đốc, chưa sáng tạo, linh hoạt trong đề xuất tham mưu. Công tác phối hợp ở một số địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ.

- Năng lực quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo một vài địa phương, đơn vị còn hạn chế nhất định. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,... chưa đáp ứng yêu cầu; chưa chủ động đề ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành.

- Nhu cầu về nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện quá lớn, trong khi nguồn lực tài chính thực tế chưa đáp ứng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, thiếu tập trung.

Tóm lại, tập thể lãnh đạo UBND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại, hạn chế chủ yếu nêu trên, nhất là những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, UBND huyện sẽ có biện pháp khắc phục và đổi mới hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

Trước dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới chịu tác động, ảnh hưởng mạnh của những biến động từ bên ngoài, biến đổi khí hậu diễn biến

phức tạp, khó lường, nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai, bão lũ hạn hán, dịch bệnh,... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân cả tỉnh nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng. UBND huyện cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Bám sát, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và chương trình công tác của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; tranh thủ sự ủng hộ của các Sở, ngành; tăng cường sự phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

2. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có biện pháp xử lý hiện tượng đùn đẩy, né tránh, thiếu phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm của người chủ trì, phụ trách lĩnh vực, công việc cụ thể.

3. Ban hành Chương trình công tác năm 2024 đảm bảo sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và đúng thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình công tác đúng tiến độ được giao và đảm bảo chất lượng.

4. Tiếp tục tập trung triển khai việc xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo chất lượng, kịp thời, tập trung giải quyết những vấn đề mấu chốt có tính chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

5. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo chất lượng, kịp thời; bám sát chương trình làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

6. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện; linh hoạt trong quá trình lãnh đạo điều hành, nhất là việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu thực tế. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở và có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ chủ trì nhưng không hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm bảo chất lượng và quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở thực hiện hiệu quả định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

8. Chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước. Tổ chức điều hành, quản lý chặt chẽ nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ; chống thất thu, nợ đọng thuế. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế; ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết với cải cách hành chính, khai, nộp, hoàn thuế điện tử; thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, chuyển giá,... bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

9. Tập trung chỉ đạo triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn, có khả năng giải ngân nhanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

10. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 và các quy hoạch chung của các xã. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy hoạch, tạo điều kiện thu hút đầu tư khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ quỹ đất để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

11. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, tạo động lực phát triển; tiếp tục triển khai thực hiện chuyển đổi số.

12. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng tính minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Đẩy nhanh giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đo đạc bản đồ trên địa bàn huyện.

13. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong giải quyết xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn.

14. Chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát đối với công tác nâng cao chỉ số cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; bố trí nguồn lực phục vụ cho công tác CCHC. Song song với đó là tăng cường công tác thanh tra công vụ; kiểm tra công tác CCHC tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, những nhiễu gây phiền hà đối với tổ chức, công dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực giải trình, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

15. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

16. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trên đây là Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, các CV n/cứu;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tường Duy